



รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามพันธกิจ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 มาตรา 19 บัญญัติให้ “สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล...” และมาตรา 22 วรรคท้าย บัญญัติให้ “การกำหนดพันธกิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ...” อีกทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 มาตรา 6 กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ.. (8) การมีส่วนร่วม...” นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) กำหนดให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ และมาตรา 8 (4) ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความถึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสมด้วยเหตุข้างต้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ จึงได้กำหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินงานมีตอบสนองต่อพันธกิจและยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

ความหมายของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบต่อตัวประชาชนเอง การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือของประชาชน ไม่ว่าจะปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้ามาร่วมรับผิดชอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการกระทำผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาส ให้บุคคลได้มีส่วนช่วยเหลือระหว่างกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการ

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบ ในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุจุดหมายของสังคม การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการจัดการบริหารและทางการเมืองเพื่อกำหนดความต้องการในชุมชนของตน

การมีส่วนร่วมของประชาชน Public Participation

การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชำนาญร่วมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง จึงหมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม และการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็นแนวคิดใหม่ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของระบอบประชาธิปไตย เป็นกระแสของความคิดที่ทำให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงการดำเนินกิจการใดๆ ก็ตามผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีส่วนได้เสียควรเป็นผู้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความคิด การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน จึงต้องประยุกต์แนวคิดให้ตอบรับกับแนวคิดประชาธิปไตย โดยต้องสร้าง กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มจากความต้องการของชุมชนแทนความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ

รูปแบบของการมีส่วนร่วม

รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ดำเนินอยู่โดยทั่วไปสามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบ คือ

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินโครงการ

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการทำโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทำความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้น ซึ่งมีหลายรูปแบบ ได้แก่

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่ออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตอบข้อซักถาม

3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สำหรับโครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จำเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย

3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบังทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ ของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน

4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่

ลักษณะที่สำคัญของการมีส่วนร่วม ทั้งนี้สามารถสรุปถึงกระบวนการของการมีส่วนร่วมได้ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษาและค้นคว้าหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการ บริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
4. มีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามและประเมินผลการทำงาน

นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการ นำพาข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชน ไปสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย สิ่งสำคัญ ในการกระตุ้นและสร้าง แรงจูงใจให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารนั้นต้องอาศัยกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนเพราะถือว่าเป็นส่วนช่วยให้กระบวนการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง สมาชิกในสังคมเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นกล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติได้ การนำกระบวนการไปสู่การ ปฏิบัติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินงานตามระบบงานหลักและงานสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะฯ ที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

- ด้านการจัดการศึกษา คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและโครงการต่างๆ และ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพันธกิจด้านการจัดการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและโครงการ

ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป

- ด้านการวิจัย ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุข้อกำหนดหรือความต้องการด้านการวิจัยของการดำเนินโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน ผู้เข้าร่วม จำนวนและคุณภาพของผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการ รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป

- ด้านการบริการวิชาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวนผู้เข้าร่วม รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในโครงการ นำข้อมูลป้อนกลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไปเช่นกัน

- ด้านการทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ และบุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงานและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันกับทางวัด/ท้องถิ่น/ชุมชน และได้ดำเนินโครงการร่วมกันมาโดยตลอดทุกปี มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป

- ด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบริหารจัดการวางแผนการติดตามตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล วางระบบกลไกการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ และแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ

นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดให้มีระบบงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุระบบงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา อาทิ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ของนิสิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การสำรวจความต้องการด้านทรัพยากร เพื่อนำข้อมูลมา ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานหลักด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการวิจัย รวมถึงด้าน บริการวิชาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุระบบงานสนับสนุนด้านการวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงาน



ข้อมูลกิจกรรม/โครงการตามพันธกิจที่เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อำนาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 6) เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ “สร้างนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคมสันติสุข” มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มีการบูรณาพันธกิจต่างๆ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.2570 และได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามการดำเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงาน ดังนี้

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นหรือเรื่องในเรื่อง การมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
พันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนา กำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต	เมื่อวันที่ 5 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม “พีทนายสอนน้อง” ภายใต้ โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมาย สำหรับนิสิต โดยคณะฯ ได้ดำเนินการเชิญผู้พิพากษา อัยการทนายความ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ จะช่วยให้นิสิตมีข้อมูลในการตัดสินใจและสามารถวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายในการประกอบอาชีพ	- นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ - นิสิตได้ทราบเส้นทางวิธีการ หลักเกณฑ์สู่อาชีพที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในอนาคตได้	คณะนิติศาสตร์ได้มีคอร์สกฎหมายออนไลน์ "พีทนายสอนน้อง" ให้ลงทะเบียนเรียนกันได้ไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลาสำหรับผู้สนใจที่อยากเตรียมตัวเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความ ลงทะเบียนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเนื้อหาคอร์สการเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา คำให้การและ

	<p>ในอนาคตได้ โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีในการเรียนกฎหมาย 2. เพื่อแนะแนวเส้นทาง วิธีการหลักเกณฑ์สู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต 3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 	<p>- เพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความ</p>	<p>คำให้การแก้ฟ้องแย้ง คำร้องคดีไม่มีข้อพิพาท คำคัดค้านการใช้แบบฟอร์มศาล เทคนิคการสอบ และประกอบวิชาชีพทนายความ</p>
--	--	--	--

ภาพกิจกรรมพีทนายสอนน้อง

ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ
ต้องการสอบใบอนุญาตว่าความ(ตัวทนายความ)

**เข้าร่วมกิจกรรม
พี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 4**

ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมายสำหรับนิสิต

หัวข้อ **คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา**

วันศุกร์ ที่ 5 ม.ค. 67
เวลา 18.00 - 21.00 น.

online ผ่านระบบ MS Teams

วิทยากรโดย

- อาจารย์วัชรพงษ์ เชื้อนพันธ์ (อ.นิ๊ก)
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม พญา
- นายศราวุฒ กิตตพงศ์เพชร (นายไอต)
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11
นายทะเบียนประจำสำนักงานกฎหมายเชอร์วีน
- นายพงษ์สิทธิ์ ร้องเกิด (นายทิวส์)
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 14
นายทะเบียนประจำสำนักงานกฎหมายเชอร์วีน

ลงทะเบียนได้ที่
<https://goupacth/EXewyT>

Facebook Page : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
@Lawup www.law.up.ac.th
โทรศัพท์ 0832566446 054-466666 ต่อ 1614

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
4 มกราคม · 🌐

กิจกรรมพี่ทนายสอนน้อง ครั้งที่ 4
ภายใต้โครงการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักกฎหมาย
สำหรับนิสิต
หัวข้อ "คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีอาญา" ผ่านระบบ
ออนไลน์ Ms Teams
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 17.00 - 21.00 น.

พบกับ วิทยากร 3 ท่าน
1. อาจารย์วัชรพงษ์ เชื้อนพันธ์ (อ.นิ๊ก)
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11... ดูเพิ่มเติม

👍 50 🗨️ 1 📌 11

ดูถัดไป 🗨️ แสดงความคิดเห็น 📌 แชร์

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด

ผู้ติดตาม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ยินดีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "พี่
ทนายสอนน้อง" เพื่อเตรียมตัวสอบใบ
อนุญาตว่าความ
1. การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ (8
 ธันวาคม 2566)
(อบรมแล้ว)... ดูเพิ่มเติม

TEAMS.MICROSOFT.COM
Join conversation

8 สัปดาห์ที่แล้ว · ดูถัดไป

เขียนความคิดเห็น...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 วัน · 🌐

นิสิต ศิษย์เก่า ที่อยากสอบใบอนุญาตว่าความ เข้าไปเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้เลยนะครับ 🥳

กฎหมายออนไลน์ (ทนาย) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลือกความคิด

ลงทะเบียน

พี่ทนายสอนน้อง

Expert instructor
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

พี่ทนายสอนน้อง ตอนที่ 1
การเตรียมตัวเพื่อสอบทนายความ

วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี อัจฉรา กุญคำ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11

- สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
- ฝึกฝนทนายความได้แบบจริง
- สามารถสอบถามข้อสงสัย
- สามารถลงนามรับใบอนุญาตว่าความ
- สามารถแข่งขันกับทนายอาชีพได้ตั้งแต่ต้น

พี่ทนายสอนน้อง ตอนที่ 3
คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องคดีแพ่ง

อาจารย์วัชรพงษ์ เชื้อนพันธ์ (อ.นิ๊ก) นายศราวุฒ กิตตพงศ์เพชร (นายไอต) นายพงษ์สิทธิ์ ร้องเกิด (นายทิวส์)
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 14

ประเด็นหรือเรื่องในเรื่องการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน</p>	<p>เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริชรา ประสิทธิ์ปานวัง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้วิจัยแผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย</p>	<p>กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัยและการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เกิดเป็นแผนงานหรือ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

	<p>โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งออนไลน์ และรับชมทางออนไลน์</p> <p><u>โดยมีวัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ลำนานาตะวันออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังกล่าวฯ</p>	<p>เกิดการลงทุนหรือเกิดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลำนานาตะวันออก ตลอดจนจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ลำนานาตะวันออกต่อไป</p>	
--	--	--	--

ภาพกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก”



ประเด็นหรือเรื่องในเรื่องการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>พันธกิจที่ 3 ด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม</p>	<p>เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบและการพิจารณาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยร่วมกับ สถาบันวิชาชีพนายความ, สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์, สภานายความภาค 5, และสภานายความจังหวัดพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สารกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, นายศราวดี กันตพงศ์เพชร ทนายความและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำคลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม และ ทนายความในภาค 5 โดยมี ดร.วิเชียร ชูไธสง นายกสภานายความ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ร่วมอบรมกว่าสองร้อยคน โดยมีนายอรรณพ ศักดิ์ศิริธาดากุล ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลยุติธรรมภาค 6 เป็นวิทยากร บรรยาย จัด ณ หอประชุมอาคาร</p>	<p>เป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษากับภาควิชาชีพทนายความ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตแก่บุคลากรภายนอก</p>	<p>ผลักดันหลักสูตรพิเศษร่วมกับสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน</p>

	<p>เรียนรวมภูกามยาว (PKY1) มหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p><u>โดยมีวัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ อบรมหลักสูตรการอบรมตัวนาย ,อนุ ปรินญา และเพื่อเป็นการ พัฒนาศักยภาพของนายความ- เสริมสร้างความรู้ด้านดำเนินคดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ		
--	--	--	--

ภาพกิจกรรมอบรมเรื่อง กฎหมายอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบและการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประเด็นหรือเรื่องในเรื่องการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรมและ สืบสาน เอกลักษณ์ความ เป็นไทย</p>	<p>วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.นริศรา ประสิทธิ์ปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ นิสิต, นางณลภัส ปัญญาวงศ์ รักษาการ แทนหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญ พระพุทธรมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ จอมทอง ประจำปี 2567 ณ บริเวณอ่าง หลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในพิธี ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากรอง ศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานขอน้ำจาก อ่างหลวง ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก เพื่อสร่งน้ำพระธาตุจอมทอง จังหวัด พะเยา พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธรมนต์น้ำสรง พระธาตุจอมทองในครั้งนี้ ได้มีการนำ พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย และน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญมารวมกัน ๗ แห่ง ได้แก่ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่ “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่ “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน “แม่น้ำโขง” จังหวัดเชียงราย “น้ำกว๊าน พะเยา” จังหวัดพะเยา และยังได้นำ</p>	<p>เป็นการร่วมกันสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ถิ่นนาให้คงอยู่สืบไป โดยความร่วมมือ ร่วมใจจากหลายหน่วยงาน ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, สำนักงานวัฒนธรรม จั ง ห ว ัด พะ เ ย า , กระทรวงวัฒนธรรม, วัดศรีโคมคำพระ อารามหลวง, เทศบาล เมืองพะเยา, สำนักงาน พระ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห ว ัด</p>	<p>- เป็นการสืบสานประเพณีที่ เชื่อมโยงการสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้องเที่ยวของจังหวัดพะเยา</p> <p>- เป็นการรณรงค์สืบสาน ประเพณี และปลูกฝังให้คน รุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญ ของประเพณีอันดีงามของ ไทย เป็นการแสดงถึงพลัง ศรัทธาที่มีแรงกล้าของ ประชาชน/หน่วยงาน ทุก ภาคส่วน</p> <p>- เป็นการรักษาและ เสริมสร้าง สนับสนุนให้ บุคลากรในสวนงานร่วมกัน สวมใส่ผ้าไทยหรือชุด พื้นเมือง</p>

	<p>“น้ำจากอ่างหลวง” ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวมหาวิทยาลัยพะเยา มาประกอบพิธีสงฆ์พระธาตุจอมทอง เนื่องในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ บริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง โดยมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง, เทศบาลเมืองพะเยา, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย</p> <p><u>โดยมีวัตถุประสงค์</u> เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขของชาวมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพะเยา ให้คงอยู่สืบไป</p>		
--	--	--	--

ภาพกิจกรรมพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2567



ประเด็นหรือเรื่องในเรื่องการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
<p>พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการทุนสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล</p>	<p>เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด “กิจกรรม EdPEX สู่การปฏิบัติ” ภายใต้ โครงการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำเดือน ปิงบประมาณ 2567 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษัชกร งามอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบูรณาการพันธกิจสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์</p> <p><u>โดยมีวัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ และสำนักงานคณะนิติศาสตร์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย</p>	<p>เป็นการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEX) ร่วมกัน ของ คณะนิติศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการของคณะนิติศาสตร์ ให้เป็นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX ให้แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPEX ของคณะฯ</p> <p>- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภารกิจด้านต่างๆ ร่วมกันตามภารกิจของส่วนงาน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง/แก้ไขปรับปรุงงานของคณะฯ ให้ มี ประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น</p>

ภาพกิจกรรม EdPEx สู่การปฏิบัติ” ภายใต้ โครงการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณประจำเดือน ปิงบประมาณ 2567

